

ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาล
มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กุมภาพันธ์



ผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาลที่นำเข้าจะต้องได้รับการดำเนินการ และชำระค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรจากสำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (Sugar Regulatory Administration: SRA) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จึงจะได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาดได้

นาย Pablo Luis Azcona ผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) กล่าวว่า คำสั่ง Sugar Order (SO) 6 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) ยื่นต่อสำนักงานทะเบียนการบริหารแห่งชาติ (ONAR) ศูนย์กฎหมาย (UP Law Center) เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา คำสั่งดังกล่าวระบุถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำตาลภายใต้พิกัดศุลกากร 1701 1702 และ 1704

สินค้าที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 1701 ได้แก่ ซูโครส น้ำตาลพิเศษ น้ำเชื่อมปรุงแต่งรส ส่วนสินค้าที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 1702 ได้แก่ น้ำตาลชนิดอื่นๆ เช่น แล็กโทส กลูโคส มอลโตส น้ำเชื่อมเมเปิ้ล น้ำผึ้ง และคาราเมล สินค้าที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 1704 ได้แก่ สินค้าที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น หมากฝรั่ง และไวท์ช็อกโกแลตที่ไม่มีส่วนผสมของโกโก้

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาลที่นำเข้ามาในประเทศ หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มึนนโยบายกำกับดูแลโดยอ้างว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้การใช้น้ำตาลที่ผลิตในท้องถิ่นลดลง

คณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายสูงสุดของ SRA ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรไว้ที่ 3 เปโซ ต่อถุงขนาด 50 กิโลกรัม หรือ 60 เปโซ ต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าข้อเสนอเบื้องต้นที่ 10 เปโซต่อถุง หรือ 200 เปโซ ต่อตันเป็นอย่างมาก

ผู้นำเข้ามีระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อปฏิบัติตามกฎที่กำหนด หลังจากนั้นผู้นำเข้าที่กระทำผิดจะถูกคว่ำบาตรและได้รับบทลงโทษ

Pablo Luis Azcona กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อคำสั่ง Sugar Order (SO) มีผลบังคับใช้ กรมศุลกากรจะกำหนดให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแสดงใบอนุญาตนำเข้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรของ SRA ก่อนที่สินค้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Philippine Star

บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น

- เป็นครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์มีการกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาล ซึ่งคาดว่าจะความขัดแย้งระหว่างผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับผู้ผลิตในท้องถิ่นจะลดลง โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า และการอนุญาตนำเข้ามีเป้าหมายเพื่อติดตาม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาลเองภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีกับประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงไป วัตถุดิบให้ความหวานที่กำลังเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ทดแทนความหวานที่ให้พลังงานต่ำ และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ ตลาดผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาลจะต้องปรับตัวอย่างทันท่วงที เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค กระแสคนรักสุขภาพเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เทรนด์ผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาลจึงน่าติดตาม เป็นตลาดที่มีแนวโน้มขยายใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันมาก และน่าจะยังมีโอกาสในส่วนแบ่งในตลาดผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาลทางเลือกอยู่อีกมากเช่นกัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

13 มกราคม 2568

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ